

ตอนที่ ๕

วิธีป้องกันตัวเองจากการ

Chat

วิทยาการ

“หนุ่ย” พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

“พี่หลามจ๊กโก๋ไอที” ที่รัก บุญปรีชา

เราพูดคุยกันถึงเรื่องพิษภัยทางการเซท การเซทที่มีหลายรูปแบบผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านบริการต่าง ๆ บน Social network เราพูดรวมทุกยี่ห้อเลยและไม่เจาะจงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ภัยมาหาในรูปแบบหลากหลายมาก ๆ ภัยจะมาในรูปแบบใดได้บ้าง ลักษณะไหนที่ดูแล้วว่าภัย จะตามมาอันนี้บอกให้เป็น ภูมิคุ้มกันไปแล้ว หลังจากที่เรารู้ว่ามาแบบนี้ทำจะไม่ดีแน่ วิธีการป้องกันตัวละพูดถึงการป้องกันตัวเอง

จากการเซทในเมื่อเราศึกษาแล้วว่ามีความที่มุ่งหวัง ไม่ดีมาในรูปแบบไหนบ้างวิธีการปฏิบัติตนที่จะ ป้องกัน จากคนเหล่านี้ได้ อันดับแรกอย่าพูด ความจริงในครั้งแรกอย่าเปิดเผยความจริงก็ได้ ยกตัวอย่างมีคนหนึ่งมาพูดคุยกับเรามาในรูปแบบ คราวที่แล้วเลย สนทนาสนม เข้าใจเหมือนคบมาเป็น ๑๐ ปี เห็นใจเราเข้าข้างเราทุกอย่าง คนๆ นี้เริ่ม สนทนาสนมก็จะเริ่มถามข้อมูลเรื่อยๆ บ้านอยู่ไหน สมมุติบ้านอยู่บางนาบอกไปเลยบ้านอยู่บางบัวทอง



เอาให้คนละฝั่งเลยเผื่อจะวางแผนอะไรแล้วไม่เข้าล๊อคผมอยู่บางนาบอกไปว่าผมอยู่บางโพได้ไหม แนะนำไว้ให้ว่าคุณอย่าพูดความจริงในครั้งแรกคุณใช้ว่าไม่เปิดเผยความจริงในทั้งหมดคือความจริง บางอย่างไม่ต้องพูดหมดก็ได้ถ้าไปบอกหมดเลยบ้านอยู่บางนา กิโล ๘ นะ บอกไปหมดเปิดเผยเกลี้ยงเลย



ถ้าเกรงใจกันบอกคร่าว ๆ อ้ออึ้งก็เอาไว้อยู่บางนา อยู่แถว ๆ บางพลี บางพลีตรงไหน ทำไมเข้าช้อกให้ลูกเกรงใจไว้ ทำตัวให้ยากเข้าไว้ อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นทั้งหมด เพราะเขาเองก็อาจไม่ได้เปิดเผย ความจริง อย่าไว้ใจง่าย ๆ ถ้าเรากลับเลยไปนิดเดียวเอง เราถามว่าบ้านอยู่บางบัวทองมีเพื่อนอยู่ใน ขอยนั้นนายอยู่ซอยไหน ต้องพิสูจน์นิดหนึ่งเขาจะ แสดงพิรุจให้เห็นมันมีที่ไหนไม่มีวิวสักตัวเลย ว่ากันไป ข้อ ๓. ขอคำแนะนำปรึกษาผู้ใหญ่ จำไว้ ไม่มีใครรู้ทุกเรื่อง ไม่มีใครเก่งทุกเรื่อง ไม่มีใคร

โชคดีทุกครั้ง และสุดท้าย ไม่มีความลับในโลก ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับเด็กและเยาวชนอยากจะใช้ชีวิต เยาวชนเป็นแบบส่วนตัว คนส่วนใหญ่ พ่อแม่ยิ่งประคบประหงมมากเท่าไรเรายิ่งใช้ชีวิตบนโลกส่วนตัว มากขึ้นเท่านั้น อันนี้เป็นทางจิตวิทยาเลย เด็กอยากจะเติบโตด้วยตัวเองเด็ก ๆ สังเกตไหมเวลาไปไหน ไปกับพ่อกับแม่อาาย เพื่อนรู้ดูเด็กลูกแหง พวกนี้ถูกสังครัดจนต้องทำอะไรด้วยตัวเอง ซึ่งมันเป็นข้อที่ไม่ดีนะครับ ถ้ามั่นอง ๆ เยาวชนคนที่ดีกับคนที่รักน้องที่สุดในโลก คือ ใครครับ พ่อแม่เฒ่าแล้วคนที่ม่ว่า เราจะทำผิดแค่ไหนไม่ว่าจะทำสิ่งร้ายแรงใดๆ ก็ตามคนที่ให้อภัย เราทุกเวลา คือใครครับ พ่อแม่เฒ่า

เพราะฉะนั้นพ่อแม่สำคัญเราดูแลลูกทุกอย่างเราตามใจลูกการตามใจลูกเพื่อไม่ให้ลูกมีความทุกข์ บางครั้งกลายเป็นการทรัดลูกตีเกินไป เด็กอยากได้อะไร เด็กอยากได้ความเป็นส่วนตัว เลี้ยงลูกต้องเลี้ยงให้อยู่ในโอวาท ในความเคารพ เอ้า !! พ่อแม่น่าจะควบคุมลูกได้ถ้าลูกแล้วจะตอบในทุกๆ เรื่อง



คุณต้องคุยกับชีวิตทุกๆ เรื่องกับเขาเช่นกัน คุณอย่ามีความลับกับเขาจังหวะของการเคารพต้องมีซึ่งกันและกัน จังหวะหน้าสีหน้าขานต้องบอกเลย ต้องพูด ผมเห็นข้างบ้านที่ชอบตะโกนเลี้ยงลูกอย่างนะเตี้ยตัวตรวจมา เด็กก็บอกว่าไหนตัวตรวจมาไม่เห็นมาสักคนเดียวอยากทำอะไรก็ได้เพราะตัวตรวจไม่มาสักที ทุกวันนี้เด็กเริ่มเฮี้ยวเพราะว่าโรงเรียนเลิกตีพ่อแม่เลิกตี ความจริงเขาตีสอนใจ ความคิดของผมว่าไม่ต้องตีก็ได้ การสั่งการสอนเด็ก

ต้องรับฟังต้องปฏิบัติตามได้ด้วยเหตุและผล เป็นคนไม่ตีก็ได้ ดูๆ กระจกคอธมา ข้อ ๔ สวมบทนักสืบจำเป็นดูรายชื่อเพื่อน ความสนใจ รูปภาพ และคอมเมนต์ต่างๆ อาจทำให้พอเดาได้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนถ้าคิดว่าคุณดูแลตัวเองไม่ได้ คุณก็ต้องหาคนช่วย บางทีอยากจะทำรู้ว่าคนนี่จริงจังกับเรา

หรือเปล่าไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่ ชำมข้อที่ ๓ ไปไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่เพราะว่าไม่รู้ว่ามีดีหรือร้าย เตี้ยว่าพ่อแม่บอกว่าไม่รู้ไปคบใครก็ไม่รู้ บางทีพ่อแม่ก็ไปดูค่าเด็กมากเกินไป เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง คือต้องเป็นนักสืบอย่าปล่อยให้เขามาสืบเราฝ่ายเดียวเราไปดู Timeline เขาคนๆ นี้ มีเพื่อนเป็นใครบ้างไปดูเพื่อน เขาว่าเป็นเพื่อนกับใครอีก ดูว่าคนเหล่านี้อาชีพอะไร มีความเป็นมาอย่างไรลักษณะชีวิตอย่างไร สมมุติว่าคนนี่กินเหล้าก็จะมีบอกใน Timeline เขาถ้าเป็นคนดีคุณก็ต้องมีประวัติชีวิตดี ๆ แต่อย่าลืมว่าเขาจะไม่พูดความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่ามองคนด้านเดียวสมมุติว่าคน ๆ นี้เป็นเพื่อนใคร



อย่างไรลักษณะชีวิตอย่างไร สมมุติว่าคนนี่กินเหล้าก็จะมีบอกใน Timeline เขาถ้าเป็นคนดีคุณก็ต้องมีประวัติชีวิตดี ๆ แต่อย่าลืมว่าเขาจะไม่พูดความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่ามองคนด้านเดียวสมมุติว่าคน ๆ นี้เป็นเพื่อนใคร



ดูเวลาเขาคุยกับเพื่อนของเขาเขาอาจจะตกแต่ง Timeline เขาสวยหรือจัดฉากทุกครั้ง แสดงว่าเดี่ยว ก็จะมีมาระรานเงินเราแล้ว บางทีดูตรง ๆ ไม่ได้ต้องดู อ้อมๆ นี่แหละที่ต้องเป็นบทบาท นักสืบเช็คได้บางที คุณพิมพ์ชื่อนามสกุลจริงเขาในกูเกิ้ลคุณก็จะเห็นเลยว่าเขาทำอะไรมาบ้าง จะมีร่องรอยบนอินเทอร์เน็ตอยู่ทุกวันนี้เราอยู่บนโลกออนไลน์เราอยาการู้ข้อมูลใคร ไม่ต้องเป็นบุคคลมีข่าวอะไรต่างๆ อย่างน้อยๆ ก็จะได้รู้ว่าเขาจบการศึกษาที่ไหน มหาวิทยาลัยทุกที่ เขาจะเอาชื่อของการประกาศคะแนนประกาศผล

สอบอะไรก็แล้วแต่เอาขึ้นไปไว้บนอินเทอร์เน็ตเจอเลย ข้อต่อมาว่าอย่างไรครับ ลองคุยโทรศัพท์ เพราะ การสื่อสารตามสายทำให้เขาแทบไม่มีเวลาปั่นแต่งคำตอบให้สวยหรืออาจเปิดเผยตัวตน การพิมพ์คุยกัน อย่างลึบว่าเขามีเวลาเรียบเรียง ลองคุยโทรศัพท์ เขาจะได้ตอบกับเรา อันนี้เหมาะสำหรับผู้มีภูมิคุ้มกัน



ในระดับหนึ่งคุณต้องกล้าและเข้มแข็งพอที่จะ พูดคุยกับคนเหล่านั้นทางเสียงได้ การโทรศัพท์หา คนเหล่านี้เท่าเป็นการยื่นขาไปข้างหนึ่งแล้วนะ เพื่อที่จะสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นไง เราโทรคุยกับ เขาก็อาจจะโทรกลับมาหาเราก็ได้เป็นการหยั่งขา เข้าไปข้างหนึ่งเราต้องมีความสามารถและมีความ มั่นใจพอสมควร ถ้าเป็นผู้หญิงอย่าลอง ถ้าเป็น ผู้ชายถือว่าดูแลตัวเองได้ คุยให้เหมือนบทสนทนา ที่อยู่ในแชท อยากฟังความคิดมันอีกครั้งหนึ่ง

อีกอันหนึ่งถ้าต้องนัดเจอกัน ก็ขอนัดเจอกันเป็นหมู่คณะเอาแบบโรงเรียนไปทัศนศึกษาเลย บางครั้งเรา มองโลกในแง่ร้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีคนที่เราอาจจะพบเจอเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีในโลกออนไลน์ก็ได้ เพียงแต่เราไม่มีมาดคิดว่าคนนี้เป็นคนดี คนนั้นเป็นคนไม่ดี วิธีการพิสูจน์ได้ก็ต้องทำตามลำดับขั้นตอนเรา จะป้องกันตัวเองไปด้วยพิสูจน์ไปด้วย สุดท้ายคือ นัดเจอหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหมือนจะตื่นคนๆ นี้มุ่งมั่นว่า จะพาเราไปทำอะไรบางอย่างลงทุนทำอะไรบางอย่าง สุดท้ายไม่มีขั้นตอนอื่นใดแล้วต้องไปเจอตัวจริงคน ส่วนใหญ่ผิดพลาดขั้นตอนสุดท้ายนี้ต้องใจแข็งมากๆ ต้องตั้งสติสูงมากๆ เพราะอะไร ถ้าคุณพลาดขั้นตอน สุดท้ายคือสิ่งที่คุณพิสูจน์ตั้งแต่ต้น หมดความหมาย ทั้งหมดที่พูดมา ๖ ข้อถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกอยู่ใน วยรุ่นอยากส่งเสริมให้คุณพ่อคุณแม่แชทกับลูกๆ บ้าง คือ เขาใช้วิธีนี้สื่อสารกับคนทั้งโลกเขาคุยแบบ หน้าจอนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นด้วยลองสื่อสารด้วย และจะได้ใจลูกมากขึ้น จะได้แนะนำจะช่วยเสริม

อะไรต่างได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้หนึ่งหลายเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ยังไม่ได้ออนไลน์ ถูกทิ้งให้ห่างออกไปทันทีที่ออนไลน์ระยะทางถูกย่อเข้ามา ย่นระยะให้มาใกล้กับเด็กและทำความเข้าใจด้วยว่า เด็กคิดอย่างไรเด็กมีพฤติกรรม ในการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ อย่างไรก็ตามถ้าพ่อแม่ไม่เล่นด้วยจะบอกว่าตัวเองมีแต่ทำงานเป็นคนแก่แล้วไม่เหมาะกับวัยนี้

ไม่สามารถตามเพื่อนได้ทันแล้ว ผู้สูงอายุเยอะแยะมากหัดเล่นไลน์ผมจะให้ดูอะไร ส่วนตัวผมเลยผมก็เป็นคนเปิดเผยเหมือนกันนะ ครอบครัวแม่สมบัติเป็นกรู๊ปเลย แม่ผมเขียนถ้าแม่ได้เล่นแบบนี้เราก็ไม่ได้สื่อสารกันแบบนี้สินะ คือ เราเจอคำแปลก ๆ ที่มาจากความรู้สึกของแม่เรา ซึ่งจะไม่พูดในชีวิตจริงใช่ไหมครับ ถ้ามั่นใจทำอะไรจุดเริ่มต้นทำไมถึงอยากให้



แม่ใช้แม่ก็เริ่มถามแล้วไงลูกทำรายการด้านไอที แม่ถามว่าสมารถเป็นอย่างไรนะเห็นลูกพูดอะ ผมจัดกาแล็กซีไนต์เลยจ้อใหญ่ ตอนแรกแม่ก็พิมพ์ไม่เป็นก็โหลดตัวสวิตช์บอร์ดดาร์กอนดิกเทชั่นที่เป็น



การพูดใส่โทรศัพท์แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือให้พูดเป็นเสียงแล้วแปลงเป็นคิ้วหนังสือให้เราแม่ใช้สักพักหนึ่งมันก็พิมพ์ผิดบ้างถูกบ้าง มันไม่ได้พิมพ์ถูก ๑๐๐% ใจ แม่รำคาญอยู่ๆก็เพิ่มขึ้นมาพิมพ์เร็วด้วยตบเข้าขาด แม่เก่งขึ้นมาได้ ความยากตรงที่เราเอาสมารถโฟนไปยื่นใส่มือ เพราะทุกคนจะปฏิเสธเล่นไม่เป็น ผมอดทนอธิบายใช้เวลาจริง ๆ ๔ ชั่วโมง ยอมเลยครึ่งวันนี้เพื่อแม่เลยสอนคอมคนทั้งประเทศยังสอนได้แล้ว แม่มานั่งดูกันทีละปุ่มเลย สัมผัสเฟสบุต เปิดไลน์ เข้าเว็บเพราะแม่อยากดู

ราคาตลาดหลักทรัพย์พอดูเป็นปั๊บแม่มีความสุขมากเปิดโปรโมชันไว้ให้ ๓๙๙ บาท ๑ กีก เพราะเราเชื่อว่าแม่ไม่ได้โหดอะไรเยอะแยะหรือให้อันลิมิตจะได้ไม่รู้สิกว่าเดียวใช้แล้วจะเสียดัง แม่อยากได้เน็ตไวเหมือนเดิม เราช่วยให้แม่ไปเลยแม่ได้สบายใจผู้ใหญ่เล่นเฟสบุคดีมาก ๆ นะ คนที่เริ่มเป็นคนสูงอายุเริ่มมาเล่นกันเองแล้วน้ำผมคุยกันผ่านสติ๊กเกอร์ครับ สามารถคุยกันโดยไม่ต้องพิมพ์แล้วพากันไปเยี่ยมพ่อกันที่โรงพยาบาลได้ ส่วนสติ๊กเกอร์ส่งกันไปส่งกันมาเข้าใจว่าไปเยี่ยมคุณพ่อกันเถอะ